



หน้าพระทัยหาตราอินทรีเสวย
พระขรรค์ฟ้าจากพราก ไปให้อาตุร
ต่อแดนนี้ไม่มีพ้ออีกแล้ว
ทั้งแผ่นดินคร่ำวิโยค ไคลมีดมม

หน้าตาราษฎร์วังรายตราอินทรี
เคยเก็ถูกอโอบอุ้มคุ้มผองชน
ตั้งดวงแก้วลาดับดับเวหน
หน้ามกุศลเสด็จเสด็จจรดวันเดรัภาค

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินกิจการ เจ้าหน้าที่และมดลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

ชุดที่ 57 ปี 2559 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2559



สหกรณ์ครูนนท์

www.ntbcoop.com

มั่นคง ไปรุ่งใส ทนสมัย เต็มใจให้บริการ

E-mail : ntbcoop@hotmail.com

บทบรรณาธิการ



พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พ่อหลวงมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นหัวใจของคนทั้งชาติ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่ แก่อาณาประชาราษฎร์ และได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสให้แก่ประชาราษฎร์ของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนสู่ความสำเร็จของชีวิตและสังคม ฉบับนี้ขอ อัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นมงคลแก่ชีวิต

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลน ในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

“ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและ ด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือ นึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและ ได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ กิจชาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

“ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดี เอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่ น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาระดับมัธยม ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔

“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบ ได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็น ปกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะ สถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูล อย่างนั้น”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน แก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัคร พลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

“ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเรา ทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของ บุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้อง เกื้อกูลกัน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจ พลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบมิให้ ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้ กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของ ส่วนร่วมด้วย”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความว่าเห็นชอบเห็นพ้อง กันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่ เสียดาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและ ความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็น ประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐาน ของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมือง มีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๙

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๓

บุญแล้วที่เราได้เกิดในสมัยของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพเจ้า นายปัญญา เนื่องฤทธิ์



ประธานแถลง

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย
081-533-8115

วิสัยทัศน์ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน เดือนธันวาคม 2559 คงจะจัดประชุมใหญ่ได้ประมาณไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ครับ และเราคงจะทราบว่าปีนี้จะได้ปันผล และเฉลี่ยคืนเท่าไร โดยจะประชุมในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 **แต่ที่หน้าตกใจเราพบหนักก่อนใหญ่ได้พร้อม ซึ่งเกินขึ้นหลายปีมาแล้ว** เรากำไรมากในปีนี้แต่ต้องเอามาตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งยังไม่รู้ว่าเท่าไร จะต้องต่อรองกับท่านผู้ตรวจสอบบัญชีของ สหกรณ์จังหวัดเพื่อขอตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เราพอมีกำไรอยู่ และเฉลี่ยปันผลคืนสมาชิกในอัตราไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านกำลังช่วยกันดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ

ผมได้ไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2559 เรื่องกองทุนรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ ได้พบปะกับสหกรณ์ทั่วประเทศและได้ขอเจรจาขอกู้เงิน ดอกเบี้ยถูกเพื่อกู้มาล้างเงินกู้ดอกเบี้ยสูง ซึ่งเป็นภาระมาหลายปีแล้ว มีหลายสหกรณ์อยากจะช่วยเราซึ่งจะได้มอบให้ผู้จัดการนายมานัส บรรจงใหม่ ประสานงานกับสหกรณ์ เหล่านั้นต่อไป และเมื่อต้นเดือนเราได้ไปกู้เงินสหกรณ์ นครศรีธรรมราช 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.25 บาท มาใช้ หนี้เงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคิดดอกเบี้ยเรา 4.95 บาท ทำให้เราลดค่าดอกเบี้ยไป 75 สตางค์ วงเงิน 200 ล้านบาท จะลดค่าใช้จ่ายเราได้มาก

และค่าใช้จ่ายเราปีนี้ก็ลดลงไปมากในรอบ 4 - 5 ปี ผลกำไรได้มากที่สุดในรอบ 4 - 5 ปีเช่นกัน เป็นต้น และในปีนี้อาจพยายาม ตั้งงบประมาณให้ต่ำให้มากที่สุดครับ

การเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีผู้สนใจสมัครมากหลายคน โดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งข้าราชการบำนาญด้วย เป็นเรื่องน่ายินดี กรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายให้สมาชิกช่วยกันพิจารณา เลือกลงมาเป็นกรรมการในชุดต่อไป ซึ่งผมก็จะทำงานกับ กรรมการเหล่านี้อีก 1 ปี คนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องมาช่วยกัน กู้วิกฤตของสหกรณ์ฯ ให้องค์กรมั่นคง ผมก็จะทำงานกับทุกคน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ขอให้เราช่วยกันพิจารณาเลือกสรรกรรมการเข้ามาทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้สำเร็จ และในการเลือกตั้งใหม่ จะมีการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้วยครับ โดยเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนสมาชิก จึงขอให้ท่าน เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่ท่านคิดว่าทำงานได้เพื่อสหกรณ์ของเรา และผมกับผู้จัดการจะเดินทางไปจังหวัดน่าน เพื่อรับโอนโฉนดที่ดิน อำเภอปัว ราคาประเมินเพิ่มเป็น 60,300,000 (หกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นเรื่องน่ายินดี ที่ทรัพย์สินเรามีมูลค่า สูงขึ้นเกินกว่าราคาที่เราซื้อมา ผมยังอาสาทำงานรับใช้สมาชิกอีก 1 ปี ครับ มีผลงานหลายอย่าง เช่น ทำกำไรให้สหกรณ์ฯ มากที่สุดในระยะที่ผ่านมา โดยบริหารใช้งบค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในระยะ 4 - 5 ปี ที่แล้วมาครับ ปีหน้าผมก็จะหาทำกำไรเพิ่มขึ้นอีก สมาชิกโปรดให้ความไว้วางใจ จะไม่ทุจริต จะควบคุมการบริหารให้โปร่งใส ใช้ความพอเพียงเป็นหลัก เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ให้สวัสดิการมาก โปร่งใส ใช้ความพอเพียง

ขอบคุนครับ

ต่อจากหน้า 4

เงินหมื่นแรก แสนแรก ล้านแรก ใช้เวลานานทั้งนั้น แต่เงินเก็บก้อนแรก 1 ล้านบาทแรกนี้เอง ถ้าผ่านได้เมื่อไหร่ ล้านที่สอง ล้านที่สาม กูรนักบริหารเงินล้านบอกตรงกันว่า ง่ายกว่าล้านแรกเยอะเลย เพราะในช่วงแรกที่มีรายได้ เราไม่รู้ว่าต้องเก็บยังไง ต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่คอยจะดึงเงินจากกระเป๋าอย่างไร

แถมไม่รู้จักรวีกการลงทุนให้เงินของเราทำงาน ก็ยอมติดขัดเป็นธรรมดา แต่พอเจอทางที่ถูกต้อง ปรับนิสัยตัวเอง หาความรู้ เรียนรู้หาช่องทางการลงทุนและวางแผนในระยะยาวไว้อย่างดี ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที

สำหรับข้อมูลในด้านสหกรณ์ฯ ด้วยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี งบประมาณของสหกรณ์ฯ และอยู่ในระหว่างผู้สอบบัญชี กำลังตรวจสอบอยู่ จึงเป็นเหตุให้ข้อมูลของเดือนนี้ต้องล่าช้าออกไปบ้างเล็กน้อย ต้องขออภัยด้วยครับ หากผู้สอบบัญชีทำการ ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็คงจะได้ทราบถึงยอดเงินกำไรสุทธิที่จะนำมาจัดสรรในส่วนต่างๆ ประจำปี 2559 คงต้องอดใจรอกันนะครับ และสำหรับท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ **สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)** และ **สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)** **ท่านสามารถไปชำระเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560** โดย สสอค. ชำระเป็นเงิน 4,840 บาท และ สส.ชสอ. ชำระเป็นเงิน 4,820 บาท อย่าลืมนะครับ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านครับ

พบกับใหม่ฉบับหน้าครับ



สวัสดิการ สมาชิกทุกท่าน ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราชาวไทยทุกคนรู้สึกถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือ **การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9** พระองค์ทรงเหนื่อยมามากแล้ว พวกเราในฐานะพสกนิกรต้องทำวันนี้ที่เหลื้อยู่ให้ดีที่สุด เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา

สำหรับฉบับนี้ ผมอยากเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านออมเงินกันอีกครั้ง สำหรับการวางแผนในอนาคตด้วยการ **“เก็บเงิน (ให้ได้) ล้านแรก”** เงินล้านสมัยนี้ไม่ได้มากมาย ซื้อมันได้ไม่ถึงครึ่งหลัง หรือเปลืองๆ ซื้อมือหนึ่งสักคันจ่ายประกันจีปาละก็แทบไม่เหลือเงินติดกระเป๋า แล้วก็ช่างแตกต่างจากตอนเก็บเงินเสียยิ่งนัก แค่วันออกมีเงิน 1 ล้านบาทแรก แต่พอรับเงินเดือนมาก็มีทั้งรายจ่ายประจำ ทั้งต้องมานั่งต่อสู้กับกิเลสสิ่งที่ยากได้นานาประดามีช่างนับไม่ถ้วน สุขภาพทางการเงินรวมแบบนี้ช้าแล้วช้าเล่าแต่ละเดือนๆ มารู้ตัวอีกทีก็ผ่านพ้นไปหลายปีอายุปาเข้าไปเลขสาม เลขสี่ ยังไม่มีเงินเก็บเลยแบบนี้เรียกว่า **สัญญาณอันตราย**

ยุทธวิธีพื้นฐานที่จะมีเงิน 1 ล้านบาท แรกไว้ในบัญชีลองทำกันดู 3 ข้อที่ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถคนตั้งใจจริงบอกเลยไม่เกินฝัน

1. เริ่มต้นเร็วกว่าใคร

คนส่วนใหญ่เริ่มคิดเรื่องอนาคตตั้งแต่อายุเลขสองเมื่อได้การได้งานทำเป็นมนุษย์เงินเดือน และใช้เวลาหลายสิบปีในการบรรลุเป้าหมาย เริ่มจากออมเงินให้สม่ำเสมอลงทุนอย่างเรียบง่าย และไม่คอยออกนอกเส้นทางไปไหน แม้ว่ารายได้หรืออายุจะเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยคนนิสัยแบบนี้มักเป็นเศรษฐีที่อายุ 59 ปี ดังนั้นวิธีการปรับวินัยการเงิน เพื่อเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาทแรกนั้นต้องเริ่มจากปรับเป้าหมายใหญ่ขึ้นใหญ่ให้มากพอที่เราจะมองข้ามอุปสรรค และความลำบากของการอดออมให้ได้ คิดถึงความสะดวกสบายที่มีบ้านโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกๆเดือน คิดถึงความมั่นคงของชีวิต คิดถึงการใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาท



2. ออมแบบจัดเต็มไปเลย

เศรษฐกิจเงินล้านไม่มีใครออมต่ำกว่า 10 – 15% ของรายได้ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนเพื่อการเกษียณเปิดโอกาสให้ออมสูงสุดเท่าไร ให้ใส่เพิ่มเติมเหยียดไว้ ผลสำรวจพบว่าเงินล้านจริงของคนกลุ่มนี้มาจาก **“เงินฟรี”** ที่นายจ้างสมทบให้ถึง 28% ต่อให้เงินมนุษย์เงินเดือนฐานเงินเดือนต่ำสุด 1.5 หมื่นบาทก็สามารถเก็บเงินให้ถึงหลักแสนยาวไปถึงหลักล้านได้ ขอแค่มีวินัยในการใช้จ่าย และมีความขยันอดทน หรือถ้าเงินเดือนมากกว่านี้ จะต้องเก็บเงินให้ได้ประมาณปีละ 2 แสนบาทเพียง 5 ปีก็ก้าวสู่เป้าหมายแล้ว



3. จัดจ่อที่เป้าหมาย

ฝึกใจให้แข็งเรื่องยั่วชวนใจไร้สาระ และมีระเบียบระบบใช้ชีวิตตลอดเวลาหลายปีโดยมีเป้าหมายแบบกัดไม่ปล่อย สัญญากับตัวเองว่าขอมี 1 ล้านบาทแรกก่อน ค่อยคิดอยากตามใจตัวเอง ออมโดยการฝากประจำไปเรื่อยๆ จนครบกำหนดถอนไปใส่กองทุนหุ้น (ตราสารทุน) โอนเข้าพอร์ตเพื่อซื้อหุ้นตอนราคาร่วง ทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอ จนได้ล้านบาทแรกไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมาก คนที่ทำได้เงินเดือนไม่ได้มากมาย แต่ไม่หมิ่นเงินน้อย

ตัวอย่าง การออมสม่ำเสมอของคนรับเงินเดือนโดยเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ปีแรก	เก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท	เก็บได้ 1.2 หมื่นบาท
ปีที่ 2	เก็บเดือนละ 2,000 บาท	เก็บได้ 2.4 หมื่นบาท
ปีที่ 3	เก็บเดือนละ 3,000 บาท	เก็บได้ 3.6 หมื่นบาท
ปีที่ 4	เก็บเดือนละ 4,000 บาท	เก็บได้ 4.8 หมื่นบาท
ปีที่ 5	เก็บเดือนละ 5,000 บาท	เก็บได้ 6 หมื่นบาท
ปีที่ 6	เก็บเดือนละ 6,000 บาท	เก็บได้ 7.2 หมื่นบาท
ปีที่ 7	เก็บเดือนละ 7,000 บาท	เก็บได้ 8.4 หมื่นบาท
ปีที่ 8	เก็บเดือนละ 8,000 บาท	เก็บได้ 9.6 หมื่นบาท
ปีที่ 9	เก็บเดือนละ 9,000 บาท	เก็บได้ 1.08 แสนบาท
ปีที่ 10	เก็บเดือนละ 1 หมื่นบาท	เก็บได้ 1.44 แสนบาท

เงินจำนวนนี้ยังไม่รวมผลตอบแทนการลงทุนที่ต้องเรียนรู้อีกหลายๆ วิธี รวมเงินทั้งหมดเก็บได้ 6.84 แสนบาท เคล็ดลับกับการก้าวสู่เป้าหมายนี้ คือ ต้องมีการสรุปรายรับ รายจ่ายทุกสิ้นเดือน ดังนั้นก็จะเห็นเงินเก็บเสมอ อย่าทำที่มักจะมีเรื่องใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง มาสกัดอยู่เป็นระยะ ตัวเลขที่เป็นเงินเก็บนี้เป็นกำลังใจให้ทำงานต่อได้อย่างดี



เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ที่เคารพทุกท่านครับ

ฉบับนี้มีประเด็นสำคัญจากที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 **เมื่อครั้งที่ 14/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559** ผมขอรายงานสรุปให้ทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

ประเด็นที่แรกเรื่อง การโอนที่ดิน จังหวัดน่าน

ในการดำเนินการเรื่องบังคับจำหน่ายที่ดินอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ยื่นฟ้องบริษัท เอ ไอ เอส อะกริคัลเจอร์ จำกัด ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีแพ่งหมายเลขคดีดำที่ พ.934/2557 โดยศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 496,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินของตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์หากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบจำนวน ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ได้ดำเนินการตั้งเรื่องบังคับคดีที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว และรับเรื่องบังคับคดีแทนไปตั้งเรื่องที่ศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว พร้อมทั้งได้ตั้งเรื่องที่ดินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน และสหกรณ์ ได้ซื้อทรัพย์สินที่ดินดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ในราคา 60,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อ **สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด**

เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ ฯ ไปรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์พร้อมทั้งโฉนดที่ดินและชำระค่าอากรปิดใบรับเงินจากการซื้อทรัพย์สิน จำนวน 300,000 บาท โดยนายไพบุลย์ ปิ่นมังก และนายวราพันธ์ กนกวงศ์เสถียร ได้ไปดำเนินการวางเงินค่าอากรปิดใบรับเงินจากการซื้อทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้รับหนังสือขอให้จดทะเบียนรับงานจ้างและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและรับต้นฉบับโฉนดที่ดิน พร้อมทั้งหนังสือสัญญาจ้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสหกรณ์ ฯ จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ประเด็นที่สองเรื่อง จะรายงานให้พี่น้องเพื่อสมาชิกได้รับทราบถึงการกำกับติดตามการดำเนินคดีต่างๆ ที่คณะกรรมการได้ติดตามโดยมิได้เพิกเฉยครับ ซึ่งมีคดีต่างๆ ดังนี้

1. การดำเนินคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลขคดีดำที่ ย.196/2554 คดีหมายเลขแดงที่ ย.90/2556 ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด โจทก์ บริษัท เทวาสิทธิ พิมเนต จำกัด กับพวกรวมสองคน จำเลย ศาลได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ดังนี้ (คำพิพากษาโดยย่อ) ให้จำเลยทั้ง 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 529,530,320.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปีของต้นเงิน 523,400,100 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันฟ้อง 26 ตุลาคม 2554) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้ง 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท

เนื่องจากขณะนี้ ศาลล้มละลาย ได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เทวาสิทธิ พิมเนต จำกัด และนายศรีสุข รุ่งวิสัย ในคดีที่จะยื่นขอรับชำระหนี้ทรัพย์สินแปลงอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องไปยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแทน โดยมอบให้สำนักงานอัยชนกทนายความไปดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้

2. การดำเนินคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลขคดีดำที่ พ.1680/2555 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด โจทก์ คนที่ 1 กับพวกรวม 16 คน จำเลย ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 15 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง 15 จะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ทายาทของจำเลย (ที่เสียชีวิต) รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่ได้รับตกทอด กำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท ทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ในส่วนของจำเลยทั้ง 15 ได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และได้แก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาปรากฏว่า นายวิถี วงษ์เพชร ได้ถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ดำเนินการยึดที่ดินของนายวิถี วงษ์เพชร เพื่อขายทอด และทนายได้ดำเนินการยึดที่ดินไว้แล้ว รอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศขายทอดตลาดให้รวมหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ด้วย

3. ในการดำเนินคดีอาญา ได้ฟ้องนายศรีสุข รุ่งวิสัย ในข้อหาฉ้อโกงเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดเชียงรายในคดีหมายเลขดำที่ อ.1387/2558 และประทับฟ้องไว้พิจารณา คดีนี้ศาลได้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเนื่องจากนายศรีสุข รุ่งวิสัย ได้หลบหนีและศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว

4. ได้มีการยื่นฟ้องคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องยกยอกเงินจำนวน 11.1 ล้านบาท ที่ศาลแขวงนนทบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.2136/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.4620/2557 และศาลชั้นต้น, ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษา



ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

นายวิวัฒน์ กองแกน 093-026-7943

ทีวีส์ทีคริบ ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด กรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกฯ และสถาบันการเงิน ผู้ที่ค้างชำระหนี้และสมาชิกฯ ที่ช่วยติดตามหนี้สินในปีนี้เป็นที่น่าดีใจและน่าภูมิใจกับจำนวนเงินที่เก็บมาในปีนี้ได้เป็นจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากที่ทุกท่านมีวินัยในการใช้จ่ายเงินดี และเห็นใจเพื่อนสมาชิกที่ไม่เป็นหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ฝ่ายติดตามหนี้สินได้จัดลูกหนี้ตามชั้นอย่างเป็นระบบและเร่งดำเนินการเรียกเก็บเงินที่สมาชิกค้างชำระ

จากหลายปี ที่ผ่านมาฝ่ายติดตามหนี้สินตรวจสอบหนี้เห็นว่า หนี้ที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากได้ลดลงจากเดิม และมีเพื่อนสมาชิกที่ค้างชำระมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก จึงมีหนี้ที่คาดว่าจะสูญไม่มากนัก ทางฝ่ายบัญชีจังหวัดจึงขอตั้งค่าเผื่อหนี้ที่คาดว่าจะสูญ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าต่อไปหนี้นี้จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้จัดระบบหนี้ที่แน่นอนว่ามีเท่าไร กรรมการฝ่ายติดตามหนี้สินไม่ได้ดำเนินการทำงานของกรรมการชุดใดที่ผ่านมา แต่กรรมการฝ่ายติดตามหนี้สินชุดที่ 57 เน้นและต้องการจัดระบบลูกหนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฯ ให้มีระบบที่ดีขึ้นต่อไป

ท้ายสุดนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยแนะนำและส่งเสริมการติดตามหนี้สินตลอดมาครับผม

รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนกันยายน 2559

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 206 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,412,291.37 บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 71 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,282,837.50 บาท
สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและนำหุ้นชำระหนี้จำนวน 23 ราย	ได้รับชำระหนี้	2,153,400.00 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้		4,848,528.87 บาท
สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2559		73,359,072.12 บาท
รายงานการติดตามหนี้สินเดือนกันยายน 2559		4,848,528.87 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้		78,207,600.99 บาท

คำชี้แจง ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558

ตามรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2558 ลว. 17 ธันวาคม 2558 ความว่า "ในข้อ 2.1 (1) สหกรณ์ฯ มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง (ไม่สุจริต) และไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ กรณีออกใบเสร็จรับเงินให้นายบัณฑิตย กองกุล และสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด จำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนายบัณฑิตย และสหกรณ์ฯ ไม่ใช่เป็นผู้จ่ายเงินค่าเช่าพระจริง ผิดหลักกรรมาภิบาล ข้อ 2 หลักคุณธรรม และข้อ 3 หลักความโปร่งใส"

กรณีนี้ข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมี นางจันทนิย น้อยพรหม นางนภสร เครือมาก และนางประภาวัลย์ สีลาวณิชย์ ขอชี้แจงว่า เป็นการกล่าวถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ซึ่งมีได้หมายถึง ประธานสหกรณ์ นายบัณฑิตย กองกุล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ใช้เป็นข้อมูลเสนอความคิดเห็น และลงมติ ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

อนึ่ง ถ้าข้อความหรือคำใด ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใด และนายบัณฑิตย กองกุล เมื่อได้รับรู้แล้ว เกิดความเข้าใจผิดและไม่สบายใจ ข้าพเจ้าทั้ง 3 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางจันทนิย น้อยพรหม) (นางนภสร เครือมาก) (นางประภาวัลย์ สีลาวณิชย์)



มุมมองบ้านนาญ
และ
ชมรมผู้สูงอายุ
นายวิทยา น้อยประเทศ 081-778-2596

เล่าในมุมมองสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนมบุรี ให้รู้สู้กับ

มุมมองในปีนีทางสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนมบุรี จำกัดของเรา จะต้องถูกตรวจสอบการบัญชีของปีจากผู้ตรวจสอบที่มาจากกองตรวจสอบบัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัฐบาล โดยในปีที่ๆ ผ่านมา การตรวจสอบบัญชีของปีนั้นทางสหกรณ์ฯ ได้จัดจ้างผู้ตรวจบัญชีมาจากเอกชน และมีรายงานผลทางบัญชีของสหกรณ์ฯทุกปี โดยรายงานแบบแจ้งอิงข้อมูล “แบบมีเงื่อนไข” แจ้งต่อที่ประชุมสมาชิกทุกปี ๆ ทางกรมผู้ตรวจสอบได้มีความสงสัยข้อมูล และขอเข้าตรวจสอบในปี 2559 นี้ ผู้ตรวจบัญชีที่มาจากหน่วยงานรัฐบาลมีข้อดีจะไม่ต้องเสียค่าจ้างการตรวจสอบ และดีที่ตรวจเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้องทุกประการ แต่ประธาน ดร.ชูชาติ กาญจนธนะชัย เป็นผู้นำที่มีฝีมือจัดการบริหารงานสหกรณ์ฯ จนมีผลงานให้การประกอบการดีขึ้น มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และความมั่นคงขึ้นทั้งด้านการเงิน การบริการ และสวัสดิการที่ของสมาชิก มีผลงานในเวลา 1 ปี มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับมวลสมาชิก ทำให้สมาชิกได้มาติดต่อทำธุรกรรมการเงินจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทั้งในการออมเงินซื้อเรือนหุ้น การฝากเงินกับบัญชีแบบต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น แม้สหกรณ์ฯ ได้ยกเลิกการรับฝากเงินบัญชีให้ดอกเบี้ยสูงแล้ว การให้ดอกเบี้ยสูง ๆ นั้นไม่ตรงสภาพจริง และเงินฝากนั้นอาจมีความเสี่ยงสูง จะเป็นผลกระทบต่อสมาชิกและองค์กรต่ออนาคตได้

และมุมมองในยังได้พบว่าสมาชิกบ้านนาญนี้แหละเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีเรือนหุ้น และมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ มากกว่าสมาชิกอื่น ๆ นั้นเป็นความคิดที่ดีของแผนทางการเงินในอนาคตของสมาชิก ในการจัดระเบียบทางการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินในครอบครัว มีผลดีทำให้เกิดความมั่นคงในการเงินมีความสุขไปตลอดชีวิต และในการบริการเงินกู้กับสมาชิก มีสมาชิกสนใจมาใช้เงินกู้แบบต่างๆ เพิ่มขึ้น และการขอใช้สวัสดิการก็มีการติดต่อกับสหกรณ์ฯ ขอใช้บริการมีสถิติมากขึ้นในแต่วัน และในวันเสาร์ยังมีมากมีผลทำให้สหกรณ์ฯ ได้มีเงินลงทุนมากขึ้น ทางคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 57 นี้ มีความคิดมุ่งมั่นต่อองค์กร และมวลสมาชิก เน้นให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดภัย มีนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล

ที่โปร่งใส ประหยัด และสามัคคีปรองดอง ดังนั้นการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ในปีนี้ได้ปฏิบัติงานตามหลักยึดความถูกต้องและชัดเจน ให้ความเท่าเทียมกัน มุ่งบริการฉันท์มิตร มีแนวคิดทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และองค์กรต่อไป

ปีนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 57 ได้บริหารงานจนมีเงินกำไรสุทธิเพิ่มถึง 95 ล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้วได้ 75 ล้านบาท) คาดว่าผลประโยชน์นี้ จะกลับคืนสู่สมาชิกได้มากขึ้นแน่ทั้งปันผล และเฉลี่ยคืน ส่วนจะได้เท่าไรนั้นคอยฟังข่าวดี ทางสหกรณ์ฯ ต้องรออนุมัติจากผู้ตรวจสอบบัญชีของปีนี้อ่อนนุ่มก่อน และประธาน ดร.ชูชาติ ยังได้มีนโยบายว่าต้องทำให้สหกรณ์ฯ ต้องมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ขอให้ได้จริง ทำให้สำเร็จ สมาชิกจะขอขอบคุณ และปรบมือให้ล่วงหน้าครับ

อ้าว..มุมมองในเล่าในมุมมองของสหกรณ์ฯ ว่าในปัจจุบันนี้มีคณะกรรมการบริหารงาน ชุดที่ 57 ได้มุ่งมั่นและยึดหลักการที่บริหารเงินทุนอย่างประหยัด แต่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ยอมรับความคิดเห็นต่างและให้มีส่วนร่วมการบริหารงานองค์กรทุกคน รวมทั้งใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มารวมประสานในการแก้ปัญหาได้อย่างเรียบร้อย เกิดเป็นผลที่ดีต่อสหกรณ์ฯ ได้ความมั่นคงเชื่อถือและมีเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น และมีผลตอบแทนแก่สมาชิกเพิ่มขึ้น พอสรุปผลงานที่เป็นรูปธรรมให้ประโยชน์กับสมาชิกดังนี้

1. **จัดสวัสดิการทุนการศึกษา** ได้เพิ่มทุนระดับปฐมวัยขึ้น มอบทุนให้แก่บุตรสมาชิกจะได้ทุนเรียนครบวงจรที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ทุน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
2. **จัดเพิ่มประเภทเงินกู้** โครงการเงินกู้สุขใจ ให้เป็นเงินกู้ระยะสั้น จัดผ่อนชำระได้ 36 งวด สมาชิกมีเงินคงเหลือ 5,000 บาท/เดือน และมีผู้ค้ำประกันถูกต้อง มาขอกู้เงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท ทำให้สมาชิกได้นำเงินใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง
3. **ได้ยกเลิกทำประกันอุบัติเหตุ** กับบริษัทประกันชีวิตออกไป แต่ทางสหกรณ์ฯ ยังคงให้สวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนเดิม โดยต่อไปนี้ทางสหกรณ์ฯ ขอจัดนำเงินที่ใช้ประกันจำนวน 2.3 ล้านบาทต่อปี มาบริหารจัดการดูแลเองโดยมอบเงินค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกประสบอุบัติเหตุตามระเบียบได้ความรวดเร็วขึ้น และแต่ละปีมีการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนไม่สูงแล้วยังคงมีเงินเหลือได้คืนสู่สหกรณ์ฯ อีก

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-725-9659



ทีวัลดีครับ... เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่านพบกันในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นช่วงเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่ของสหกรณ์ฯ อีกครั้ง และเป็นช่วงที่สมาชิกทุกคนต่างรอคอยที่จะได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ 2560 ที่จะมาถึง ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกทุกคนควรจะได้รับตามสัดส่วนจำนวนหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ และเป็นสิ่งที่สมาชิกได้ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ผ่านมาการเลือกตั้งจากสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคง โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่สร้างความเสียหายกับสหกรณ์ฯ และมีผลกำไรที่ทำให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ ได้รับเงินปันผลตามต้องการ แต่ปัญหาที่อาจทำให้เพื่อนสมาชิกต้องได้รับเงินปันผลน้อยกว่าจำนวนที่ควรจะได้รับก็คือ สหกรณ์ฯ จำเป็นจะต้องตัดเงินจากยอดกำไรที่เป็นจริงไปตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่างๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังที่เคยได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบแล้ว และปัญหาดังกล่าวก็อยู่ระหว่างแก้ไขของคณะกรรมการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับ ผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยากจะเห็นสหกรณ์ฯ มีความมั่นคง มีผลการดำเนินการที่ดี มีเงินปันผลที่สูงขึ้น คืออย่างน้อยเงินปันผลที่ได้ควรจะต้องมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ ถ้าทำได้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเงินค่าหุ้นของสมาชิกคือความมั่นคงของสหกรณ์ฯ ครับ

ในช่วงนี้ เป็นขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ฯ เพื่อนำเสนออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ฯ และเตรียมดำเนินการในการสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ **ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559** ซึ่งในปีนี้จะมีการสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 จำนวน 7 คน แบ่งเป็นเขต 1

จำนวน 4 คน และเขต 2 จำนวน 3 คน โดยได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และสมาชิกไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใน **วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559** เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ณ เขตเลือกตั้งตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิก ในอำเภอเมืองฯ อำเภอบางกรวย รวมทั้งสมาชิกข้าราชการบำนาญทั้งหมด ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิก ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยกเว้นสมาชิกในอำเภอปากเกร็ด ให้เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา นะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยผู้แทนสมาชิกในเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานวิทยา ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ การรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 และการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เงินปันผลเฉลี่ยคืน และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

ส่วนเรื่องการให้บริการเงินกู้แก่เพื่อนสมาชิกนั้น สหกรณ์ฯ เรามีความพร้อมให้บริการอยู่เสมอครับและสามารถให้บริการเงินกู้ได้ทุกประเภทตามความต้องการของเพื่อนสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิก และสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนครับ

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่โชคดี มีเงินใช้ สุขกาย สุขใจ ตลอดไป และอย่าลืมไปใช้สิทธิสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 **ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559** เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านสมาชิกมีชื่ออยู่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ สำหรับเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ถ้ามีการเลื่อนออกไป การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการก็คงเลื่อนไปเช่นเดียวกันครับ

ส์วัลดีครับ



ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046

สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรีทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสถาปนิกฯต่อได้ ครับ

สมาชิกที่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนการชำระเงินสงเคราะห์ครบ 3 ครั้ง และโดนมติดอกจากการเป็นสมาชิก ท่านสามารถเขียนคำร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ภายใน 6 เดือน

ถ้าข้าพเจ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี จำกัด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสถาปนิกสงเคราะห์ฯ นำเงินสมาชิกที่เสียชีวิตที่จ่ายให้แก่ทายาทหักเงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ทายาทตามที่ผู้เสียชีวิตแจ้งความประสงค์ต่อไป

การรับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ตายต้องนำหลักฐานเอกสารไปขอรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

1. หลักฐานการเป็นสมาชิก
2. ใบมรณะบัตรของสมาชิก
3. สำมะโนทะเบียนบ้านที่ประทับตรา (ตาย) ของสมาชิกที่เสียชีวิต
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่เสียชีวิต
5. สำมะโนทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์พร้อมลงสำเนาถูกต้อง

หน้าที่ของสมาชิกที่ต้องปฏิบัติ

1. ระบุนชื่อผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน
2. ถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้จัดการศพ หรือผู้รับผลประโยชน์จะทำเป็นพินัยกรรมไม่ได้ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับสมาคมฯ ให้ชัดเจน

3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจการสมาคมฯ
4. ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
5. จ่ายเงินสงเคราะห์ทุกครั้ง เมื่อสมาชิกอื่นเสียชีวิต
6. แจ้งให้สมาคมฯ ทราบทุกครั้ง เมื่อย้ายที่อยู่ หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆ ดังนี้

1. ข่าวจาก สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี สส.อค.

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี (สส.อค.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2560 กรุณาติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล ยอดชำระเงินประจำปี 2560 จำนวน 4,840 บาท

2. ข่าวจาก สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2560 กรุณาติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล ยอดชำระเงินประจำปี 2560 จำนวน 4,820 บาท

หมายเหตุ: สมาชิกสส.อค.และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพการเป็นสมาชิกปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ทางสมาคมฯ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ในทุกกรณี

**ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน
 ณ สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี
 โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841**

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 2 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50 ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นายณัฐกร โลศิริ	30 ปี	กระตุกคอเคลื่อน	40,000	262,939	-	-
2	นายประดิษฐ์ ประจงพิมพ์	84 ปี	ปอดอักเสบ	สมทบ	262,489	-	-



ศิวิล์ศิริ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนู จำกัด กระผมรับผิดชอบในคอลัมน์ถามมา-ตอบไป ดังนั้นผมจึงขอเรียนสมาชิกทุกท่านที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ถามได้ทุกเรื่องครับ ถ้าตอบ ได้ก็จะตอบให้เลย แต่ถ้าเรื่องไหนตอบไม่ได้ก็จะหาคำตอบ มาตอบให้ท่านสมาชิกโดยเร็วที่สุด ผมจึงขออาสาทำงาน ตรงนี้เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับท่านสมาชิก เพราะผมจะมี การประชุมเป็นครั้งคราวจึงต้องเข้าไปที่สหกรณ์ฯ เมื่อเข้าไปสหกรณ์ฯ เรื่องบางเรื่องที่ผมไม่ทราบ ผมก็จะหาข้อมูลมาตอบสมาชิกให้ทราบด้วยความยินดีครับ ฉบับนี้ถามมา-ตอบไป ขอตอบข้อสงสัยดังนี้

1 ถาม

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเรื่องการรับเงินปันผลในปีนี้เป็นสมาชิกบ้านาญ และสมาชิกทั่วไป มีวิธีการรับอย่างไรบ้างคะ

ตอบ

การรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ของสมาชิก ชำระชการบ้านาญ และสมาชิกทั่วไปมีวิธีที่รับเงินได้สะดวก คือ

- แจ้งหมายเลขบัญชีของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
- รับเงินสดที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนู จำกัด โดยตรง

2 ถาม

สวัสดีครับ ขอสอบถามเมื่อกู้เงินฉุกเฉินหน้าเคาร์เตอร์แล้วสามารถกู้เงินประเภทอื่นได้อีกหรือไม่

ตอบ

ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือน คงเหลือของท่านสมาชิกเอง ถ้าสามารถหักเงินจาก ต้นสังกัดได้ ท่านก็สามารถที่จะกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ได้ เพราะไม่สมมติห้ามไม่ให้กู้ยืมอย่างอื่น

3 ถาม

สวัสดีครับ กรณีกู้สามัญแล้วสามารถกู้สามัญได้อีกรอบเมื่อไร และกรณีเป็นอัตราจ้าง การค้าประกันและเอกสารต่างๆ ยังคงเป็นเหมือนกับการกู้สามัญไหมคะ

ตอบ

1. กู้ได้อีกรอบเมื่อสมาชิกชำระหนี้มาแล้วครบ 6 งวด
2. เอกสารสามัญบางตัวต้องเปลี่ยนและเพิ่มสัญญาประกันอีก 1 ชุด และหนังสือบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงศรีฯ) และสมาชิกต้องมายื่นเอกสารการกู้ด้วยตนเอง

4 ถาม

สวัสดีค่ะ การกรอกใบรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment จะต้องกรอกเอกสารแบบไหน เลือกรหัสอย่างไร เพราะมีค่าเงินกู้สามัญ และค่าฌาปนกิจฯ จะต้องกรอกคนละใบหรือใบเดียวกัน หรือต้องทำอะไร ค่ะ

ตอบ

ให้ท่านสมาชิกกรอกหมายเลขที่ 001 ชำระหุ้น / หนี้รายเดือน ได้เลยครับ

5 ถาม

สวัสดีครับ แฟนผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มา 2 เดือนอยากทราบว่าผมจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เมื่อไร จดทะเบียนสมรสแล้ว และสมาชิกสมทบต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างครับ

ตอบ

ท่านสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เลยครับ เอกสารประกอบมีดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสามัญ จำนวน 1 ชุด

6 ถาม

สวัสดีค่ะ เดิมคุณพ่อของดิฉันได้นำที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี มาจดทะเบียนจำนองไว้ที่สหกรณ์ฯ คำประกันหนี้ให้ดิฉัน แต่ต่อมาพ่อได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และนอนรักษาตัวที่บ้าน ดิฉันจำเป็นจะต้องกู้เงินสหกรณ์ฯ โดยนำที่ดินของพ่อมา คำประกันหนี้จะทำได้อย่างไร ค่ะ

ตอบ

สวัสดีครับ สมาชิกควรไปปรึกษาทนายความ เพื่อทำเรื่องขอเป็นผู้ดูแลของคนป่วยต่อศาล และขออนุญาตต่อศาลนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองเพื่อคำประกันหนี้ โดยใช้เหตุผลว่าจะนำเงินที่ได้จากการกู้เงินสหกรณ์ฯ ไปรักษาคนป่วย

พบกันฉบับหน้ายินดีรับใช้ท่านสมาชิกทุกท่าน

ต่อจากหน้า 5

ให้จำคุกจำเลย 5 คน ๆ ละ 8 เดือน จำเลยทั้ง 5 คน ได้ทำบันทึกขอชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท และขอให้สหกรณ์ฯ ถอนฟ้องในชั้นฎีกา สหกรณ์ฯ ได้รับเงินค่าเสียหายแล้วจำนวน 500,000 บาท ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้ว

5. ได้ยื่นฟ้องนายศรีสุข รุ่งวิสัย และผู้เกี่ยวข้อง ในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมที่ศาลจังหวัดนนทบุรี คดีหมายเลขดำ อ.6612/2555 ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณา คดีนี้ศาลได้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเนื่องจากนายศรีสุข รุ่งวิสัย และผู้เกี่ยวข้องได้หลบหนีและศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว

6. ได้ยื่นคำร้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้ยื่นฟ้อง บริษัทศรีโสภณมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวกรวม 57 คน) ข้อหาพร้อมกันฉ้อโกงประชาชน โดยมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นจำเลยด้วย ที่ศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.538/2557

- ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-1600 น., วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 12-15 กันยายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 26-29 กันยายน เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 10-13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น.

- ศาลนัดสืบพยานจำเลย ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 30-31 มกราคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 1,2,13,14,15,16,27,28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น., วันที่ 6,7,8,9,20,21,22,23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 24,25,26,27 เมษายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น., วันที่ 15,16,17,18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น.

7. ได้มีการยื่นฟ้องคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในข้อหาฉ้อโกงที่ศาลอาญาเป็นจำเลยที่ 30 ถึง 41 คดีหมายเลขดำที่ อ.3357/2557 และศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา

- ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 17-20, 24-27, 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30-16.30, วันที่ 1,2,9-10,14-17,21-24,28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.30 น. และวันที่ 1,7,8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

- ศาลนัดสืบพยานจำเลย ในวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น., วันที่ 2-4,9-12, 16-19,23-26,30,31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น., วันที่ 1-2,6-9,13-16,20-23,27-30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น., วันที่ 4-7,11-13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ประเด็นที่สามเรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด

ข้อมูลนำเสนอ หลังจากที่มีการส่งมอบงานส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 งวดที่ 1 แล้ว ขณะนี้โปรแกรมเมอร์ได้เข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลแบบคู่ขนานระหว่างระบบงานเก่ากับระบบงานใหม่ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ได้เข้ามาเก็บข้อมูลของวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2559 โดยเป็นการทำงานแบบคู่ขนานซึ่งโปรแกรมเมอร์ได้นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกเข้าระบบงานใหม่เมื่อบันทึกข้อมูลทุกรายการแล้ว โปรแกรมเมอร์จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อส่งมอบงานส่วนที่ 2 งวดที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และหลังจากส่งมอบงานแล้ว โปรแกรมเมอร์จะเข้ามาดำเนินการให้สหกรณ์ฯ ทดลองใช้ระบบงานใหม่ในเดือนธันวาคม 2559 และคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในเดือนมกราคม 2560 สมาชิกก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นจากการใช้โปรแกรมตัวใหม่นะครับ แล้วเจอกันฉบับหน้า

สวัสดีครับ

ต่อจากหน้า 7

4. **จัดระเบียบเงินกู้โครงการขึ้นใจ 1** เป็นโครงการเงินกู้นี้ได้ดำเนินการมาแล้ว แต่ระเบียบรองรับและขั้นตอนการกู้เงินไม่ชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารงานได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนได้มีมติขอมิการปรับแก้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องชัดเจน พอสรุปดังนี้ 1.ยื่นคำขอกู้ และตรวจเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2.หัวหน้าฝ่ายรวบรวม สรุปรายวันนำเสนอ 3.หัวหน้าการเงิน ตรวจสอบในการชำระหนี้ 4.ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ ลงนามอนุมัติ 5.คณะกรรมการเงินกู้สวัสดิการลงนามอนุมัติ

ตามขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นการอนุมัติเงินกู้โครงการนี้จะมี 2 ครั้งต่อเดือน เป็นรอบกลางเดือน และปลายเดือน เงินกู้ของสมาชิกที่อนุมัติแล้ว จะให้จ่ายผ่านเข้าบัญชีธนาคาร หรือมารับเงินเงินสดด้วยตนเองก็ได้

5. **การลดดอกเบี้ยฝากทุกบัญชี ๆ ละ 50 สตางค์** เป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ว่าขอให้ทางสหกรณ์ฯ ได้ลดดอกเบี้ยเงินฝากลงบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากเงินฝากธนาคารมากนัก เพื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการประชุมมีมติให้ลดลง 50 สตางค์ แต่ดอกเบี้ยเราก็ก็น่าจะสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารมาก และยังไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยอีกด้วย **สวัสดีครับ.....**

จุดเปลี่ยนของสหกรณ์เราอีกวาระหนึ่ง เพื่อน พ้อง น้อง พี่ สมาชิกทุกท่าน โปรดพิจารณาเลือกบุคคลที่ท่านคิดว่าจะเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของมวลสมาชิก และพัฒนา สหกรณ์ฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้า ไปทันกับสหกรณ์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปันผล เกลี้ยคืน ต้องเพิ่มขึ้น ส่วนตัวผมหมดวาระแล้ว ครบ 2 วาระ 4 ปีเต็ม แต่ยังมียินดีตอบคำถามเพื่อสมาชิกได้ทุกคำถาม (ถ้าตอบได้) โดยเฉพาะพี่ๆ ที่เกษียณอายุราชการแล้วจะโทรมาถามผมบ่อยๆ ยังโทรได้เหมือนเดิมครับ ถึงแม้ผมจะหมดวาระแล้วก็ตาม ยินดีรับใช้เสมอครับ

สวัสดิ์ครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ใกล้จะถึงวันประชุมใหญ่ๆ ก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ประธานยังเป็นคนเดิมครับ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็น



นายมานัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม คือ 1. นางมุกดา จันทพิมพ์พะ 2. นางจิรมน เอี่ยมปคุณ 3. เรณู ทับทิมไทย

กราบขอภัย เนื่องจากการจัดพิมพ์ในวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2559 เกิดการพิมพ์ข้อความผิดพลาด ขอแก้ไขคำผิดให้ถูกต้องในคอลัมน์บทบรรณาธิการจากเดิมคำว่า “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” เป็น “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” และคอลัมน์ประธานแถลงจากคำเดิมว่า “ในการเสด็จสวรรคต” เป็น “ในการเสด็จสู่สวรรคต”

กองบรรณาธิการ กราบขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ชุดที่ 57 ปี 2559

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
บรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ กาญจนเกษม นายมานัส บรรจงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายจรัส ตันติพิบูลย์
	นายวิชาญ กวาทกันต์
	นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ
	ดร.ฉัตรชัย อรรคมหาบุรุษ
	นายอาทิตย์ บัวทอง
	นายวิชาญ น้อยประเทษ
	นายบังเอิญ อัมจิตร
	นายสงขล
	นายวิวัฒน์ กองแกน
	นายโสภณ บัวลอย
	นายอนันต์ รมะพันธุ์
	นางพุดผกา ทับกรัด

ชุดที่ 57 ปี 2559 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
www.ntbcoop.com

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย เต็มใจให้บริการ

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด เลขที่ 776 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com
ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841 Fax : 0-2969-8200 . LINE ID : 02-969-8200 .
E-mail : ntbcoop@hotmail.co.th , ntbcoop@hotmail.com Facebook : http://www.ntbcoop.com